

PHIẾU ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ

Nhóm công tác: Nhóm 1

Tiêu chuẩn 1: Mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Tiêu chí 1.1. Mục tiêu của chương trình đào tạo được xác định rõ ràng, phù hợp với sứ mạng và tầm nhìn của cơ sở giáo dục đại học, phù hợp với mục tiêu của giáo dục đại học quy định tại Luật giáo dục đại học.

1. Mô tả hiện trạng

Mục tiêu của CTĐT ngành Kế toán được xác định rõ ràng, cụ thể: CTĐT ngành Kế toán đã thể hiện rõ mục tiêu của CTĐT trong Quyết định ban hành CTĐT của Hiệu trưởng Trường ĐHQĐN [H1.01.01.01], Bản mô tả CTĐT và Đề cương chi tiết học phần [H1.01.01.02]. Trong đó, mục tiêu của CTĐT ngành Kế toán bao gồm mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể như sau:

**Về mục tiêu chung:* “ Đào tạo nguồn nhân lực kế toán chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển của các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, đơn vị hành chính sự nghiệp, các công ty kiểm toán, ngân hàng hoặc các đơn vị khác thuộc các lĩnh vực kinh tế trong cả nước. Đào tạo ra những cử nhân Kế toán có phẩm chất chính trị, đạo đức, có kiến thức về kế toán doanh nghiệp, kế toán ngân hàng, kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp, nắm vững hệ thống kế toán, sử dụng thành thạo phần mềm kế toán, có khả năng tác nghiệp, phân tích, đánh giá, tư vấn về các vấn đề liên quan đến kế toán tại các doanh nghiệp, tổ chức công và tư”.

**Mục tiêu cụ thể:*

i) Về kiến thức: PO1: Có hiểu biết sâu sắc về các chuẩn mực kế toán, kiểm toán, chế độ tài chính-kế toán do Nhà nước ban hành; PO2: Có kiến thức chuyên ngành kế toán sâu rộng để có thể lập và phân tích báo cáo tài chính, báo cáo thuế, lập dự toán.

ii) Về kỹ năng: PO3: Có kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp; biết cách tổ chức, lãnh đạo và điều hành; PO4: Sử dụng ngoại ngữ và công nghệ thông tin tốt.

iii) Về mức độ tự chủ trách nhiệm nghề nghiệp: PO5: Có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp; chấp hành pháp luật nhà nước, Luật và chuẩn mực kế toán; PO6: Có ý thức và năng lực hợp tác trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

[H1.01.01.03].

Nhằm định hướng rõ ràng sứ mạng đã đề ra, mục tiêu đào tạo của Khoa Kinh tế được thiết kế phù hợp với sứ mạng và tầm nhìn của CSGD. Trong quá trình xây dựng và hoàn thiện mục tiêu của CTĐT ngành Kế toán, Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Khoa đã bám sát vào tầm nhìn, sứ mạng của Trường và của Khoa để đảm bảo hiệu quả việc thực hiện mục tiêu của CTĐT [H1.01.01.04]. Mục tiêu đào tạo được cập nhật và chỉnh sửa 3 lần nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường lao động liên quan đến CTĐT ngành Kế toán [H1.01.01.05]. CTĐT cũng được tiến hành khảo sát ý kiến của các BLQ (GV, NH, nhà tuyển dụng) để hoàn thiện mục tiêu đào tạo và xây dựng định hướng đúng đắn cho quá trình dạy và học của Khoa Kinh tế [H1.01.01.06]. Mục tiêu của CTĐT cũng được đối sánh với các trường ĐH uy tín trong

nước (nêu cụ thể các CSGD) [H1.01.01.07]. Qua đó, mục tiêu của CTĐT được cập nhật và điều chỉnh qua các năm để phù hợp với tình hình thực tế [H1.01.01.08].

Bảng 1.1.1. Tính kết nối giữa Tầm nhìn, sứ mạng của Trường và tầm nhìn, sứ mạng của Khoa và Mục tiêu đào tạo của ngành Kế toán

	Trường ĐHDN	Khoa Kinh tế	Mục tiêu đào tạo ngành Kế toán
Tầm nhìn	Đào tạo trình độ đại học, bồi dưỡng ngắn hạn, cung cấp nguồn nhân lực có kiến thức, kỹ năng, thái độ làm việc chuyên nghiệp cho các trường học, các doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu của người sử dụng lao động và người học; Hợp tác, nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Đồng Nai và khu vực Đông Nam bộ.	Đến năm 2030, xây dựng khoa trở thành một cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao nguồn nhân lực có chất lượng, uy tín hàng đầu của tỉnh Đồng Nai và khu vực lân cận; là nơi tập trung các chuyên gia, giảng viên trong lĩnh vực kinh tế trình độ cao; có các chương trình đào tạo hợp tác và liên kết quốc tế sâu rộng; có cơ sở vật chất hiện đại, phục vụ tốt cho nhiệm vụ chính trị của Khoa nói riêng và nhà trường nói chung.	Sau khi tốt nghiệp ngành Kế toán: Chương trình đào tạo ngành Kế toán nhằm mục tiêu: đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có kỹ năng, có kiến thức cơ sở, kiến thức chuyên môn vững vàng và sức khỏe tốt, có tinh thần trách nhiệm đối với xã hội. Chương trình được xây dựng theo hướng ứng dụng nghề nghiệp để cung cấp nguồn nhân lực trong lĩnh vực kế toán cho các DN, các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, khu vực miền Đông Nam bộ, trên cả nước và từng bước đạt chuẩn quốc tế.
Sứ mạng	Đào tạo trình độ đại học, bồi dưỡng ngắn hạn, cung cấp nguồn nhân lực có kiến thức, kỹ năng, thái độ làm việc chuyên nghiệp cho các trường học, các doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu của người sử dụng lao động và người học; Hợp tác, nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ sự phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Đồng Nai và khu vực Đông Nam bộ.	Cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cho cộng đồng, đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực trong lĩnh vực kinh tế, quản lý, kế toán, tài chính... để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế cho tỉnh Đồng Nai và cả nước.	

Sự phù hợp giữa mục tiêu của CTĐT ngành Kế toán với mục tiêu GDĐH của Luật GDĐH được thể hiện ở cả mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể: Đối với mục tiêu chung trong

luật GDĐH là “Đào tạo nhân lực, nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài; nghiên cứu khoa học, công nghệ tạo ra tri thức, sản phẩm mới, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế; Đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức; có kiến thức, kỹ năng thực hành nghề nghiệp, năng lực nghiên cứu và phát triển ứng dụng khoa học và công nghệ tương xứng với trình độ đào tạo; có sức khỏe; có khả năng sáng tạo và trách nhiệm nghề nghiệp, thích nghi với môi trường làm việc; có ý thức phục vụ nhân dân.” thì mục tiêu chung trong CTĐT ngành Kế toán là “Chương trình đào tạo ngành Kế toán nhằm mục tiêu: đào tạo người học có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có kỹ năng, có kiến thức cơ sở, kiến thức chuyên môn vững vàng và sức khỏe tốt, có tinh thần trách nhiệm đối với xã hội. Chương trình được xây dựng theo hướng ứng dụng nghề nghiệp để cung cấp nguồn nhân lực trong lĩnh vực kế toán cho các DN, các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, khu vực miền Đông Nam bộ, trên cả nước và từng bước đạt chuẩn quốc tế.”. Bên cạnh đó, cử nhân ngành Kế toán cũng có năng lực làm việc chuyên môn tại Kiểm toán nhà nước; các công ty kiểm toán độc lập; các tổ chức tài chính - tín dụng; các cơ quan quản lý nhà nước như: Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan; các Tổng cục, cục, vụ thuộc các Bộ; các đơn vị hành chính, sự nghiệp Trung ương đến địa phương; có thể làm giảng viên, nghiên cứu viên chuyên môn về kế toán doanh nghiệp tại các Học viện, các trường đại học, cao đẳng, các viện nghiên cứu về lĩnh vực tài chính, kế toán và kinh tế; có khả năng khởi nghiệp cung cấp dịch vụ kế toán, tư vấn kế toán, tài chính, thuế cho các doanh nghiệp.

Đối với mục tiêu cụ thể theo luật GDĐH là “Đào tạo trình độ đại học để SV có kiến thức chuyên môn toàn diện, nắm vững nguyên lý, quy luật tự nhiên - xã hội, có kỹ năng thực hành cơ bản, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc ngành được đào tạo”. Điều này được cụ thể hóa thành 06 mục tiêu cụ thể trong CTĐT ngành Kế toán từ PO1 đến PO6.

Mục tiêu của CTĐT ngành Kế toán được rà soát và điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu xã hội, chiến lược phát triển của trường và luật GDĐH. Theo quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành CTĐT và CDR như đã đề cập. Khoa Kinh tế thành lập đội ngũ rà soát, soạn thảo CTĐT là những người có chuyên môn cao và kinh nghiệm thuộc ngành của Khoa và của Trường [H1.01.01.09]. CTĐT được thẩm định và thông qua bởi Hội đồng thẩm định gồm những chuyên gia đến từ các trường đại học có uy tín và các tổ chức kinh doanh và nghề nghiệp ở Việt Nam [H1.01.01.10], HĐ.KHĐT của Khoa, của Trường. Sau khi CTĐT được HĐ.KH-ĐT thẩm định, Hiệu trưởng Nhà trường ký quyết định ban hành để triển khai vào thực tiễn.

2. Điểm mạnh

Mục tiêu của CTĐT ngành Kế toán được xây dựng rõ ràng, phù hợp với sứ mạng và tầm nhìn đã được tuyên bố; phù hợp với mục tiêu của giáo dục ĐH quy định tại Luật Giáo dục ĐH hiện hành và Khung trình độ quốc gia Việt Nam; Mục tiêu của CTĐT ngành Kế toán được thông báo, phổ biến bằng nhiều hình thức khác nhau.

3. Điểm tồn tại

Việc khảo sát đánh giá của người học, người sử dụng lao động chưa đa dạng đối tượng, chưa thường xuyên tổ chức hội thảo về chương trình đào tạo.

4. Kế hoạch hành động

Phát huy điểm mạnh:

Khoa Kinh tế tiếp tục lập danh sách cụ thể các tổ chức/DN, khảo sát nhu cầu của thị trường lao động liên quan đến CTĐT.

Khắc phục tồn tại:

Năm 2023, Khoa tiếp tục tham khảo các trường ĐH trong và ngoài nước có đào tạo ngành Kế toán, xây dựng kế hoạch đánh giá đồng cấp để rút kinh nghiệm và học tập lẫn nhau.

5. Mức đánh giá tiêu chí: 5/7

Đồng Nai, ngày 19 tháng 05 năm 2023

NGƯỜI BÁO CÁO



Phạm Thị Thu Hiền